

Số: /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (Trưởng đoàn kiểm tra số 01) tại buổi làm việc với UBND huyện Lấp Vò về xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024

Ngày 05 tháng 3 năm 2024, Đoàn kiểm tra số 01 do Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lấp Vò về xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024 theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND Tỉnh. Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện lãnh đạo sở, ngành Tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Tỉnh, Cục Thống kê Tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã Tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thành phần huyện Lấp Vò tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra gồm có: ông Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; bà Trương Thị Diệp và ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND Huyện và đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND Huyện cùng dự.

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND huyện Lấp Vò báo cáo tình hình triển khai xây dựng, cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kết luận như sau:

I. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023

Đoàn Kiểm tra biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn và những kết quả mà chính quyền và nhân dân huyện Lấp Vò đã đạt được trong thời gian qua. UBND huyện Lấp Vò đã tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn chuyển động khá tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Huyện đã thực hiện đạt **15/16** chỉ tiêu theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao năm 2023 (*chưa đạt chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người*) và hoàn thành **11/13** nội dung cam kết hành động năm 2023 với UBND Tỉnh.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, Huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị xét công nhận Huyện nông thôn mới năm 2023. Có **09** sản phẩm mới được công nhận đạt chuẩn OCOP

trong năm 2023 (*lũy kế có 41 sản phẩm*). Kinh tế tập thể trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò, gắn với ngành hàng và ngành nghề đặc trưng của địa phương. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 172,33% so với dự toán. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được thực hiện tốt, tỷ lệ giải ngân đạt **99,6%** kế hoạch. Năm 2023, có 63 doanh nghiệp thành lập mới (*đạt 105% kế hoạch*); có 34 mô hình khởi nghiệp mới (*nâng tổng số mô hình khởi nghiệp trên địa bàn huyện là 176 mô hình*); có 18 Hợp tác xã đăng ký dịch vụ nông nghiệp với 4.050 thành viên. Có nhiều cơ sở, doanh nghiệp thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chào hàng lên các kênh thương mại điện tử. Hoạt động của các doanh nghiệp ở **03** Cụm công nghiệp (Vàm Cống, Định An, Bắc Sông Xáng) tiếp tục được duy trì mở rộng. Du lịch phục hồi và phát triển tốt, thu hút nhiều du khách.

Công tác phát triển văn hoá - xã hội được huyện quan tâm thực hiện khá toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện; các chỉ tiêu giáo dục đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra; trong năm 2023 có **5.140** lao động được giải quyết việc làm, trong đó, có **209** lao động đi làm việc ở nước ngoài (*đạt tỷ lệ 119,42% so với chỉ tiêu đã giao*); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn **1,14%** (*thấp hơn mức bình quân cả tỉnh*). Hình ảnh địa phương được xây dựng ngày càng rõ nét,....

Tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ổn định, không phức tạp và không tạo ra điểm nóng, trong năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội huyện tiếp tục được giữ vững ổn định.

Đoàn Kiểm tra nhất trí với những bất cập, hạn chế mà Huyện đã nêu ra, như: thu nhập bình quân đầu người chưa đạt so với kế hoạch, thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới còn chậm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông có tăng so với cùng kỳ. Huyện đã nhận diện đầy đủ nguyên nhân các hạn chế, trong đó các nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo, điều hành cần được khắc phục triệt để trong thời gian tới.

II. Về công tác cụ thể hoá chương trình, kế hoạch trọng tâm của tỉnh năm 2024 và một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024

1. Đánh giá về công tác cụ thể hoá chương trình, kế hoạch trọng tâm của tỉnh năm 2024

Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể UBND huyện Lập Vò trong tiếp thu và triển khai, cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Tỉnh năm 2024, có nhiều nội dung huyện đã chủ động triển khai sớm ngay từ đầu năm 2024. Qua đó, UBND Huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng văn bản cụ thể hoá bám sát nội dung, quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thể hiện được tinh thần phấn đấu cao gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024

2.1. Năm 2024 được xem là năm bút phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025; trong đó nhận định tình hình tiếp tục khó khăn khi vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn năm 2023, vừa giải quyết các công việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, các vấn đề ách tắc lâu nay về chính sách và tổ chức thực hiện; vừa phải đối phó, phản ứng nhanh với các vấn đề, diễn biến mới có thể phát sinh chưa dự báo được hết. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành huyện Lập Vò quán triệt các quan điểm sau:

(1) Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2024 với tư tưởng đi lên, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra phải cao hơn so với năm trước để tạo động lực phấn đấu. Không để xảy ra tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không tham mưu hay giải quyết công việc.

(2) Việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Phát huy được tinh thần đoàn kết, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện thật tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

(3) Phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; nhận diện đầy đủ các hạn chế, khuyết điểm đã được các cơ quan Thanh tra, kiểm toán và các ngành chuyên môn chỉ ra để có giải pháp khắc phục.

(4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc. Đổi mới mạnh mẽ trong phương thức chỉ đạo, điều hành. Tập trung, chủ động, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế.

2.2. Ngoài các giải pháp thực hiện đã nêu tại Báo cáo, Đoàn Kiểm tra đề nghị huyện Lập Vò quan tâm thêm một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện tốt, cụ thể như sau:

(1) Rà soát lại các nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ khó đạt kế hoạch để có phân tích, đánh giá cụ thể, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đối với các nhiệm vụ đã đạt chỉ tiêu thì cần có sự phát huy hơn.

(2) Xác định các chỉ tiêu trọng tâm trong năm; phân tích, làm rõ chỉ tiêu và đề ra nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực theo từng tháng, quý, để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, chú ý phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp (*lúa, cá tra, cây ăn trái, ...*) và sản xuất công nghiệp (*chế biến lúa, gạo, thủy sản*); phối hợp với các sở, ngành tỉnh để tìm hiểu, hỗ trợ, khuyến khích, kích hoạt các nhà máy hoạt động với công suất cao nhất.

Phát huy hiệu quả các doanh nghiệp mới thành lập. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh hoạt động và chuyển đổi thành doanh nghiệp. Phát triển công nghiệp - thương mại, tiếp tục phát huy nền tảng phong trào khởi

nghiệp, hun đúc tinh thần và ý chí vươn lên của người dân trong sản xuất, từ đó phát huy tối đa nguồn lực nội sinh cho phát triển của địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, Huyện tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, phát huy truyền thống giáo dục; giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo việc làm. Quán triệt và thực hiện chủ trương “*Đi làm thuê về làm chủ*” đối với người lao động, đặc biệt là lao động tham gia chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

(3) Rà soát lại tất cả các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện (*kể cả các dự án do các ngành tỉnh làm chủ đầu tư*), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Lãnh đạo UBND Huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; phải có sự vào cuộc ngay từ đầu, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2024. Khởi thông, kích hoạt các dự án đầu tư tư nhân, đặc biệt là các dự án trọng tâm phải được khởi động sớm (*Khu công nghiệp Sông Hậu 2, Cụm công nghiệp Bình Thành*).

(4) Chú trọng phát triển đô thị. Phối hợp với Sở Xây dựng để xây dựng kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện; rà soát cụ thể các tiêu chí đô thị, có sự phân công thực hiện cụ thể để đảm bảo đạt kế hoạch.

(5) Chú trọng xây dựng chính quyền kiến tạo và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, tiếp tục xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, lấy cải cách hành chính làm mũi đột phá; đổi mới thái độ, phương pháp, lề lối làm việc theo hướng năng động và phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp an tâm sản xuất.

(6) Đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, điều hành. Bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên để tổ chức thực hiện; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị; phát huy mặt tích cực, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Xác định trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, điều hành, khai thác tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế, nhất là về hạ tầng đã được đầu tư hoàn thiện, lấy phát triển giáo dục làm nòng cốt, khơi dậy lợi thế phát triển du lịch, khai thác lợi thế trong nông nghiệp. Đánh giá mức độ hoàn thành của từng ngành, từng đồng chí trong giai đoạn vừa qua để kịp thời khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, đồng thời chấn chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt; phát hiện các nhân tố, cá nhân tích cực để tạo điều kiện phát triển, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đúc kết, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong đổi mới phương thức chỉ đạo. Xác định cụ thể các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ngoài nguồn vốn được bố trí từ

ngân sách nhà nước, cần chú trọng việc khơi dậy, thu hút các nguồn lực từ xã hội, đặc biệt từ các doanh nghiệp đầu tư.

III. Về các kiến nghị của huyện Lập Vò

Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và ủng hộ những kiến nghị, đề xuất của huyện Lập Vò. Giao các Sở, ban, ngành Tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có văn bản trả lời cụ thể, rõ ràng đối với các nội dung kiến nghị của UBND huyện Lập Vò; nội dung nào vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh.

(chi tiết phân công giải quyết kiến nghị tại Phụ lục kèm theo)

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh trân trọng thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 để các Sở, ban, ngành Tỉnh và UBND huyện Lập Vò biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn Tỉnh;
- Huyện ủy, UBND huyện Lập Vò;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Ban Tiếp công dân Tỉnh (tham mưu);
- CVNC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (tuan).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phi Đa

Phụ lục
PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
CỦA HUYỆN LẬP VÒ

*(Đính kèm theo Thông báo số /TB-VPUBND ngày tháng năm 2024
của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh)*

1. Qua rà soát tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới, Huyện còn 298 phòng học và 698 phòng chức năng chưa đạt chuẩn theo thông tư 13/2020/TT-BGD&ĐT, tổng kinh phí khái toán xây dựng khoảng 1.400 tỷ đồng (*không tính danh mục theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp*). Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh đưa vào danh mục đầu tư trung hạn theo lộ trình để thực hiện duy trì đạt chuẩn tiêu chí giáo dục xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục Đào tạo.

2. Kiến nghị UBND Tỉnh xem xét điều chỉnh giá nước sạch nông thôn cho đồng nhất giữa Quyết định số 24 ngày 28/6/2017 và Quyết định số 28 ngày 16/12/2022.

Phân công thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, UBND Huyện đã nhiều lần họp, mời các ngành Tỉnh họp để tìm giải pháp giải quyết vụ việc về đất đai liên quan đến Nguyễn Thành Độ, Từ Trung Nguyên, Lê Thị Thanh Lệ xã Bình Thành nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được. Kiến nghị Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì, giúp Huyện tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết đất đai liên quan các hộ dân nêu trên.

Phân công thực hiện: Văn phòng UBND Tỉnh (*Ban Tiếp công dân*).

4. Để bảo vệ vườn cây ăn trái, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, kiến nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng đường đal còn Ông đoạn còn lại dài 720 m với tổng kinh phí ước tính 2,580 triệu đồng.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Để tạo điều kiện lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét, ưu tiên đầu tư xây dựng Cầu Vàm Cống - Hòa An và mở rộng cầu Lấp Vò giai đoạn 2026-2030, đầu tư tuyến đường từ 848 qua 852B; đường cặp sông Tiên xã Mỹ An Hưng A; khu hành chính Huyện; Quảng trường Huyện (giai đoạn 2); hạ tầng vùng trồng lúa chất lượng cao xã Vĩnh Thạnh.

Phân công thực hiện: Sở Giao thông vận tải.

6. Kính đề nghị Sở Công Thương xem xét, tham mưu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Định An.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương.